

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว  
คณะเศรษฐศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางกนกวรรณ เจริญผาสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
2	นางสาวจริยา สตาเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
3	นางสาวจินตนา คงสีปาน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
4	นางสาวจันทิมา ทองแท้	เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ	
5	นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
6	นายชินกร บุญชิต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
7	นายณรงค์ อภิขิตวิทยา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
8	นางสาวณัฐกานต์ เกิดบำรุง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
9	นางดวงใจ มาน้อย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
10	นางสาวนฤมล บุญมา	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
11	นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
12	นางสาวปวีณา จำเริญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
13	นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
14	นางสาวพิชามณัฐ์ ดีทน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
15	นายไพชอล อาลี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
16	นางภัชรินทร์ ตะวัน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
17	นางสาวภิญญาดา เครือวิทย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
18	นางยุภารัตน์ พรประดับ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
19	นางสาวรัชฎา พูนันท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นางรวีกานต์ ปิ่นสกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
21	นางสาวลำพวน รุ่งสุวรรณสกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
22	นางสาวศรียรรณ ศรีสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	
23	นายสัญญา แก้วระวัง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
24	นางสาวสิริ ศิริวงศ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	นางสาวกชพรรณ พุ่มพวง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
26	นางสาวกรรณิการ์ กองมาย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
27	นายคมศักดิ์ กลิ่นพุด	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
28	นางสาวจิราพร มากแก้ว	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
29	นางสาวจุฑามาศ เนียมโห้	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
30	นางสาวเฉลิมขวัญ อ้นทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
31	นางสาวชมภู ธงชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	นายฉัตรชัย แก้วเงิน	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
33	นางสาวชนรณณ์ พึ่งเมฆ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
34	นางสาวธรรณวรรณ ธรรมเนียม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
35	นายธีรนนท์ แก้วทนต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
36	นายธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
37	นางสาวนราชล ส่งสมบูรณ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
38	นางนริศา เกลียวทอง	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
39	นางสาวนันทน์ภัส ปัญญาประเสริฐกุล	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
40	นางสาวนิตยา กะแก้ว	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
41	นางสาวปรณิษฐ์ คงเกิด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
42	นางสาวพรทิภา วงศ์กันทราร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
43	นางสาวพัชรินทร์ อินตะสงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
44	นางสาวภานาถ แพทย์กุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
45	นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
46	นายลือศักดิ์ รักขาวงษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
47	นางสาววรรดี วิสัยเกต	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
48	นายวัชรเกียรติ แต่งแคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
49	นายศรชัย กรรมสิทธิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
50	นายสุธี สนธิ	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
51	นางสาวสุภาพร ขาวสว่าง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
52	นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
53	นางสาวสิริกร ธรรมเสน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
54	นางสาวเอื้อพันธุ์ สุพันธ์อ่างทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	